



ที่ ศธ ๐๗๐๘๔ / ๒๕๐๗๑

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย
ถนนสกลชัยวงศา อำเภอเมืองเลย ๔๒๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบประชาพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบประชาพิจารณา (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัด
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้มีการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้แทนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ทั้งในระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดและสถานศึกษา โดยมีการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับปัจจุบัน) มาเป็นกรอบในการจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงให้สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาเพื่อใช้ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รวมถึงสภาพการดำเนินงานของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนการประกาศใช้ นั้น

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย แจ้งให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกแห่งตอบแบบสอบถาม แห่งละจำนวน ๑ ชุด ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือผ่านช่องทางออนไลน์ที่ <https://forms.gle/sN6VidsthKKAf2gL7> หรือสแกนคิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือ ฉบับนี้ โดยขอให้ตอบแบบสอบถามให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ อนึ่ง ขอให้ผู้ตอบแบบสอบถามในนามของสถานศึกษา นำข้อคำถามที่ปรากฏในแบบสอบถามและรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณาที่กำหนดไว้ใน (ร่าง) มาตรฐานการศึกษาในแต่ละประเด็น การพิจารณาของแต่ละประเภทการศึกษาไปปรึกษาหารือร่วมกับบุคลากรภายในสถานศึกษา ก่อนเพื่อเน้นการมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในของสถานศึกษา แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑ ชุดผ่านช่องทางและเป็นไปตามเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์พล เรืองศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเลย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม

และประเมินผลการจัดการศึกษา

โทร. ๐-๔๒๘๑๒๖๕๗

โทรสาร.๐-๔๒๘๑๒๖๖๗



แบบประชาพิจารณา



“เรียนดี มีความสุข”

(ร่าง) มาตรฐานการศึกษา